

Ngân hàng Thế giới vừa có dự đoán Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% năm nay, và giảm xuống còn 6,5% năm 2019.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có báo cáo "Việt Nam kinh tế toàn cầu: Thay đổi hay đổi?", trong đó đưa ra dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% năm nay, giảm xuống còn 6,5% năm 2019 do các hạn chế ngày càng thêm rõ nét hơn.

Cụ thể, WB cho rằng, trong năm 2018 điểu kiện kinh tế tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đang phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương thu hút đầu tư, trong đó bao gồm các yếu tố như thế chấp ngân sách toàn cầu tăng trưởng mạnh, chi phí vay vốn không quá cao, dòng vốn chảy vào các doanh nghiệp này vẫn duy trì. Tăng trưởng các doanh nghiệp trong khu vực mạnh, xuất khẩu tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị. Tiêu dùng cá nhân tăng mạnh nhờ niềm tin ngày càng tăng và thu nhập hộ gia đình được nâng cao trong khi lạm phát vẫn ở mức vừa phải. Chỉ số tiêu dùng trong khu vực cũng tăng mạnh.



WB dự đoán Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% năm nay (ảnh minh họa: KT)

Đội ngũ thị trường tài chính, WB cho rằng, các nước trong khu vực sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn nửa đầu năm 2018 do các nước phát triển thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến và căng thẳng thị trường chứng khoán leo thang. Tỷ lệ lãi trái phiếu thực tế sẽ giảm sau khi mức thâm thủng ngân sách qua mắt sẽ biến động nhẹ hơn và giảm xuống mức gần với năm 2017. Các điều kiện tiền tệ trong nước thắt chặt đôi chút, và các chính sách của ngân hàng đã giúp giảm tăng trưởng tín dụng trong tầm kiểm soát.

Đáng chú ý là mức cầu tại Trung Quốc vẫn duy trì mạnh trong năm 2018 do tiêu dùng tăng và các khoản đầu tư vào các loại tài sản mang lãi cao như bất động sản. Tỷ lệ doanh nghiệp so với GDP tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2018 nhưng vẫn cao hơn mức bình quân quốc tế. Trong Q1/2018, lạm phát Trung Quốc đã chứng kiến thêm đợt cân tài khoản vãng lai kỷ lục năm 2001. Đây là điểm biến phù hợp với chính sách tái cân bằng cán cân thương mại.

Tại các nước xuất khẩu nguyên vật liệu, WB nhận định, một giai đoạn hồi phục theo chu kỳ đã diễn ra trên đầu tư đang diễn ra do giá nguyên vật liệu tăng, mức độ niềm tin tăng, và chi phí vận chuyển. Indonesia tăng trưởng mạnh, Đông Cộng hòa Congo tăng trưởng. Tăng trưởng tại Malaysia thấp hơn đôi chút nhưng vẫn mạnh và diễn ra trên nền tảng tăng trưởng.

Trong số các nước nhập khẩu nguyên vật liệu, Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế cũng mạnh, phần lớn nhờ tăng trưởng tiêu dùng. Thái Lan tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nhờ xuất khẩu tăng. Việt Nam và Philippines cũng tăng trưởng mạnh nhưng năng lực đã được khai thác mức cao nên khả năng tiếp tục tăng trưởng bền vững còn hạn chế phần nào.

WB dự báo tăng trưởng các nước đang phát triển trong khu vực sẽ giảm nhẹ từ mức dự đoán 6,3% năm 2018 xuống còn 6,1% năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức suy giảm nhẹ từ mức tăng trưởng trong khu vực chính là quá trình tái cấu trúc tại Trung Quốc. Nếu không tính Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng các nước dự kiến giảm từ 5,4% năm 2018 xuống còn 5,3% năm 2019. Việc cân nhắc này được đưa ra căn cứ vào dự đoán giá nguyên vật liệu tăng nhẹ nhưng mức cầu toàn cầu sẽ giảm nhẹ, và điều kiện tiền tệ toàn cầu sẽ dần thắt chặt. Tăng trưởng tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm từ 6,5% năm 2018 xuống còn 6,3% năm 2019.

Trong các nước xuất khẩu nguyên vật liệu, Indonesia dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 5,2% năm nay và 5,3% sang năm nhờ tiêu dùng tăng trên cơ sở lạm phát tăng. Malaysia dự kiến sẽ giảm tăng trưởng từ 5,4% năm nay xuống còn 5,1% trong năm 2019 theo tiềm năng.

Trong số các nước nhập khẩu nguyên vật liệu, Thái Lan dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 4,1% năm nay nhờ tăng cường xuất khẩu hàng dệt may còn 3,8% năm 2019 do tiêu mẫn không còn nhiều. Dự đoán Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% năm nay, dệt may còn 6,5% năm 2019 do các hạn chế ngày càng thể hiện rõ nét hơn.

Theo VOV.